



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

30 ตุลาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา-กัญชง-กระท่อม

กัญชาเสรี-สุราก้าวหน้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวย้าว่า พรรคเพื่อไทยประกาศชัดเจนสนับสนุนกัญชาเพื่อทางการแพทย์ ไม่เห็นด้วยกับกัญชาเสรีเพื่อสันตนาการ จึงมีความคาดหวังในกฎหมายนี้ จะต้องเป็นกฎหมายควบคุมไม่ให้มีคำว่า “กัญชาเสรี” เหมือนกับผู้ออกกฎหมายที่ต้องการใช้ทางการแพทย์ ส่วนร่างพรบ.สุราก้าวหน้า ที่รัฐบาลส่งสัญญาณคว่ำร่าง พรรคเพื่อไทยเห็นด้วยในหลักการของร่าง พร้อมสนับสนุนเต็มที่ และไม่เห็นด้วยที่จะคว่ำร่างนี้ เพราะต้องการเปิดโอกาสและช่องทางประกอบอาชีพของประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด

- ร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง (ฉบับที่...) พ.ศ. ... และร่างพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่...) พ.ศ. ... หรือ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ก่อนที่ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับจะเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ย. นี้ มีความเคลื่อนไหวอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะประเด็นการปลดล็อกกัญชา ทั้งฝ่ายการเมือง นักวิชาการ แพทย์ และสหวิชาชีพต่างมีความวิตกกังวลอีกทั้งช่วงที่มีประกาศ สธ. ยกเลิกกัญชาออกจากยาเสพติดและเป็นสุญญากาศนั้น มีหลายกรณีที่พบเห็นว่าใช้กัญชาไปในทางสันตนาการ จนหลายองค์กรแพทย์ต้องออกแถลงการณ์เรียกร้อง สถานศึกษา มหาวิทยาลัย รพ. วัด สถานที่ราชการต่าง ๆ ต่างออกประกาศเป็นเขตปลอดกัญชา รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา ทางออกในขณะนี้ คือ การควบคุมเพื่อให้กัญชาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์โดยแท้จริง สำหรับร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า นายกรัฐมนตรีลงมาบัญชาการเอง ด้านแกนนำพรรคร่วมรัฐบาล ส่งสัญญาณไม่อยากจะให้ร่างกฎหมายนี้ผ่านการพิจารณา อ้างว่าควบคุมลำบาก จะมีการผลิตและดื่มกันเอง จนมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่นักวิชาการมองว่า การเปิดให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขออนุญาตผลิตและขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้จะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และเพิ่มรายได้ทางภาษีให้รัฐ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)

- เพช ฆมรมแพทย์ชนบท โพสต์ 1 พ.ย. 2565 เริ่มเปิดสภาฯ แต่ร่าง พรบ.กัญชากัญชง คาดว่าจะไม่ทันปิดสมัยประชุม ยังเป็นสุญญากาศต่อไป และเห็นปัญหาว่า การมี พรบ.กัญชากัญชงมาควบคุมดีกว่าการไม่มีกฎหมายมาควบคุมแน่นอน แต่หากสมัยประชุมนี้ไม่สามารถทำให้กฎหมายออกมาใช้บังคับได้ ขอให้นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเช่นเดิม เพื่อยุติภาวะสุญญากาศ เพราะแม้กัญชาจะเป็นยาเสพติด แต่กัญชาทางการแพทย์ก็ยังมีใช้ได้ ไม่มีปัญหากระทบผู้ป่วยใด ๆ



เสวนากัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน, เว็บไซต์ (news1live, facebook)

- ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) จัดเสวนา "เช็คสถานการณ์ 6 เดือนผ่านไปในวันที่มีกัญชารอบบ้าน" โดย รศ. พญ.รัศมีน กลัยศิริ ผอ.ศศก. ยืนยันว่าไม่ค้ำใช้การแพทย์ แต่การใช้ทั่วไปแบบนันทนาการ หรือสันตนาการเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องอยู่ในระบบที่ดี ผ่านมาเกือบ 6 เดือน เห็นว่าบางครอบครัวสามารถป้องกันดี ไม่ให้มีการใช้กัญชาสันตนาการในบ้านได้ แต่ภายนอกบ้านยังสามารถพบได้ทั่วไป ทั้งร้านสะดวกซื้อและการโฆษณาทางทีวี ตอกย้ำความคิดว่ากัญชาปลอดภัยใช้ได้ แต่ยังต้องติดตามผลกระทบต่อเนื่อง แสดงข้อเท็จจริงอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา เพื่อนำไปสู่การวางมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพ

- ดร.นพ.มุฮัมหมัดฟาห์มี ตาละ อาจารย์ ม.สงขลานครินทร์ เปิดข้อมูลสถิติผู้เข้ารับการรักษาจิตจากกัญชา สัดส่วนปี 2561 อยู่ที่ 3% ปี 2562 อยู่ที่ 14% ปี 2563 อยู่ที่ 8% ปี 2564 อยู่ที่ 14% ส่วนปี 2565 เกือบ 17% จะเห็นว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และน่าจะเป็นเทรนด์ที่ต้องเฝ้าระวัง" ที่ผ่านมามีปัญหาเฉพาะหน้ามากมาย ทำให้ สธ. ต้องมีกฎหมายหรือประกาศออกมาหลายฉบับ ทั้งการใช้ปรุงอาหาร ห้ามใช้ในเด็กต่ำกว่า 20 ปี กลุ่มเปราะบาง แต่เป็นห่วงกรณีอบรมผู้ประกอบการ และมีหลักสูตรการสอนในโรงเรียนให้เห็นถึงประโยชน์ คุณค่า การใช้อย่างถูกวิธี แต่เป็นเหมือนดาบ 2 คม ทำให้ชินในการใช้กัญชาปรุงอาหาร

- นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ กรรมการบริหารศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ที่มีกระแสระบุว่า การปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดของไทย ไม่ผิดอนุสัญญาเดี่ยว่าด้วยยาเสพติด 1961 นั้นเป็นการให้ข้อมูลที่ผิด เพราะในอนุสัญญายังถือว่าเป็นยาเสพติด ที่ยังไม่มีประเทศใดนอกจากไทยปลดออกจากยาเสพติด ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.กัญชา มีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วย เพราะมีเนื้อหาที่ต้องมีการตีความให้เกิดการใช้กัญชาเสรี และกฎระเบียบที่ออกมากำกับก็ไม่สามารถใช้ได้จริง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อาหารเสริมจากกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- หนุม่อเมริกกันวัย 23 เสียชีวิตจากอาหารเสริมสกัดจากใบกระท่อมในรูปแบบแคปซูลช่วยบรรเทาปวด พ่อแม่ยื่นฟ้องบริษัทผู้ผลิต เพื่อเป็นอนุหากรรมเตือนใจผู้บริโภค ด้าน FDA สหรัฐฯ ย้ำยังไม่รับรองการใช้กระท่อมเป็นอาหารเสริม และเคยออกคำเตือนประชาชนไม่ให้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกระท่อม นอกจากนี้ยังมีรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขสหรัฐฯ ระบุว่า ในปี 2562 มีผู้เสียชีวิตจากการเสพกระท่อมเกินขนาดถึง 91 ราย จาก 27 รัฐ</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. WHO ยกย่องไทยต่อสู้โควิดได้ดีเยี่ยม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight</p> <p>- WHO ยกย่องไทยต่อสู้โควิด 19 ได้ดีเยี่ยม ทั้งระบบหมอพร้อม พัฒนา UCEP สร้างมาตรฐานการจัดการโรคระบาดในอนาคต หลังไทยสามารถฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากร 70% และเข้าร่วมโครงการเพื่อการพัฒนาต่าง ๆ ของ WHO ต่อเนื่อง</p> <p>2. เงินกลับมาระบาดซ้ำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, js100, facebook)</p> <p>- สำนักงานสาธารณสุขกลางของจีน เผยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 1,658 คน ในจำนวนนี้ไม่มีอาการ 1,281 คน ถือเป็น การพบผู้ติดเชื้อใหม่ทะลุพันคนวันที่ 5 ติดต่อกัน ทางการจีนสั่งใช้มาตรการล็อกดาวน์ 28 เมือง รวมถึงที่เมืองอู่ฮั่น</p>	-
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>โครงการก้าวทำใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (chiangmainews)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพ.สธ. เป็นประธานเปิดตัวกิจกรรม “ก้าวทำใจ X City Run” พร้อมนักวิ่งกว่า 100 คน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ พร้อมกล่าวว่า นอกจากกิจกรรมครั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “ก้าวทำใจ 10 K Thailand Championship” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 ธ.ค. 65 เป็นการสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นการออกกำลังกายของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ติดตามรายละเอียดได้ที่ทาง www.kaotajai.com และ Facebook Fanpage ก้าวทำใจ”</p>	-
<p>การถ่ายโอน สอน.-รพ.สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ thejournalistclub</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รก.รองปลัด สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สธ. ให้แก่ อบจ. ดำเนินการเพิ่มอีก 2 จังหวัด คือ พะเยา 55 แห่ง และเชียงใหม่ 62 แห่ง รวมถ่ายโอนภารกิจแล้ว 11 จังหวัด 942 แห่ง โดยในการถ่ายโอนรอบปีงบประมาณ 2566 เมื่อ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีบุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานตามภารกิจของ สอน./รพ.สธ. ถ่ายโอนไปด้วยรวม 1,365 ราย (ปฏิบัติงานในสสจ. รพศ. รพท. รพช. และสสอ.) ทำให้เกิดผลกระทบต่อรอบอัตรากำลังของหน่วยบริการในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิของ สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook, hfocus)</p> <p>- เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ว่า สาเหตุสำคัญที่ รพ.สธ. ขอย้ายไปสังกัด อบจ. คือ "เป็อระบบการ key ข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ซ้ำซ้อนและมากขึ้นเรื่อย ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข" ยิงนานยังมีแต่งานนอก แบบฟอร์มงอก ซึ่งสะท้อนเท่าไรไม่เคยถึงผู้บริหาร สธ. นี่ควรเป็นอีกวาระแห่งชาติของ สธ. ที่ไม่มีใครสนใจแก้มาเป็นสิบปี ระบบปฐมภูมิต้องมีเวลาลงดูแลสุขภาพประชาชน ไม่ใช่นั่งจ้องแต่หน้าจอคอม</p>	-
<p>โรคติกส์ เด็กในวัยเรียน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคติกส์ เป็นโรคในกลุ่มการเคลื่อนไหวผิดปกติ มีการเคลื่อนไหวซ้ำรูปแบบเดิมที่ไม่มีจุดประสงค์ เช่น กระพริบตา ยกคิ้ว แสยะยิ้ม พยักหน้า ยกไหล่ กระโดดหรือมีอาการกระตุกตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ควบคุมไม่ได้ ที่มักพบในเด็กวัยเรียน อายุ 5-7 ปี ผู้ป่วยมักมีความรู้สึกลายในบางอง่างนำมาก่อนที่จะเกิดอาการเคลื่อนไหว และเมื่อเคลื่อนไหวแล้วจะทำให้ความรู้สึกนั้นหายไป เหมือนได้รับการปลดปล่อย ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยเสียบุคลิก ขาดความมั่นใจส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และอาจเกิดความผิดปกติอื่นตามมา จึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ใช้หลักสุขบัญญัติฯ ป้องกันอุบัติเหตุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, acnews, thailandplus, news1live)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะนำประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยใช้หลักสุขบัญญัติแห่งชาติในการป้องกันอุบัติเหตุ ด้วยความไม่ประมาท โดยเฉพาะการป้องกันสัตว์มีพิษกัดต่อย หากสวมรองเท้าควรสังเกตสิ่งผิดปกติด้านใน หรือควรเคาะรองเท้าก่อนสวมใส่ หมั่นดูแลช่องลมแซมที่อยู่อาศัยเป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษเข้ามาอาศัยในบ้าน รวมถึงการปลดสะพานไฟ หรือ คัดเอาท์ เพื่อป้องกันไฟดูด หากพบสิ่งผิดปกติที่ไม่สามารถจัดการได้ ควรแจ้งขอความช่วยเหลือ ที่สายด่วน 1669 หรือ 1784</p>	-
<p>เด็กไทยติดหวาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, newtv, ChiangmaiNews)</p> <p>- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากการสำรวจประชาชนอายุ 6 ขวบขึ้นไปในปี 2564 เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มชง เช่น ชา กาแฟ น้ำหวาน ชานม เป็นต้น พบแนวโน้มเด็กไทยติดรสหวานเพิ่มขึ้น ซึ่งเครื่องดื่มชงมักจะเติมน้ำตาลปริมาณมาก หากดื่มเป็นประจำจะส่งผลเสียต่อสุขภาพและมีพฤติกรรมติดหวาน เป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือด และโรคอ้วน แนะนำพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ควรปลูกฝังให้เด็กเลี่ยงกินหวาน ให้ความรู้การบริโภคและเป็นตัวอย่างอย่างที่ดี ส่งเสริมให้เด็กกินอาหารครบ 5 หมู่ เน้นผักผลไม้ เครื่องดื่มชงหวานน้อยหรือน้ำตาล 0% เลี่ยงขนมหวาน น้ำหวาน น้ำอัดลม ควบคุมให้เด็กกินน้ำตาลไม่เกิน 4 ช้อนชา/วัน</p>	-
<p>โรคฉี่หนู</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, js100)</p> <p>- นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมขังในประเทศไทยทำให้ขณะนี้เริ่มมีรายงานผู้ป่วยโรคฉี่หนูเพิ่มขึ้นทั้งในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และพื้นที่น้ำท่วมขัง ข้อมูล 1 ม.ค.-26 ต.ค.65 มีรายงานผู้ป่วย 2,494 ราย เสียชีวิต 28 ราย โดยแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมากกว่าปี 2564 ขอย้ำว่าภาวะน้ำท่วมหรือน้ำลด หากไปลุยน้ำก็เกิดความเสี่ยงติดเชื้อโรคฉี่หนูได้ อาการแสดงหลัก ๆ คือ ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ บางรายตาแดง ส่วนใหญ่จะมีอาการรุนแรงหากมาพบแพทย์ช้า ได้รับการวินิจฉัยช้า แม้จะมียารักษา แต่ถ้าได้ยาช้าก็มีความเสี่ยง บางรายอาจเกิดภาวะไตวายแทรกซ้อน หากได้รับการวินิจฉัยเร็ว สามารถรักษาโดยรับประทุษยา 5 วันต่อเนื่องก็จะหายได้</p>	-
<p>เตือนงดใช้ “ลวด-ลูกแม็กซ์” ในบรรจุภัณฑ์อาหาร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thejournalistclub</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า จากกรณีที่มีการโพสต์เตือนเด็ก 8 ขวบ กินไก่ย่างกลิ่นลวดมด ปลายไม้ไก่ย่างโดยไม่รู้ตัว ต้องไปเข้ารพ. ให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญใช้เครื่องมือส่องกล้องคีบนำลวดออกมา จึงขอเตือนพ่อค้า แม่ค้า ผู้จำหน่ายอาหารห้ามนำลวดหรือลูกแม็กซ์ มาใช้ในการบรรจุอาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยเฉพาะลวดมดปลายไม้ไก่ย่าง เพราะเมื่อโดนความร้อนเป็นเวลานานอาจมีสารปนเปื้อนได้ ควรใช้วัสดุที่มองเห็นได้ชัดเจน ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมหรือสามารถปิดล๊อคได้ รวมถึงผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ต้องผ่านการอบรมตามกฎหมายด้วย ดังนั้น ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการเลือกซื้ออาหารที่มีลวดหรือลูกแม็กซ์ ในบรรจุภัณฑ์อาหาร เพราะอาจผลอเคี้ยวหรือกลืนเข้าไปได้</p>	-
<p>ป่วยโรคจิตเวชกับการรับผิดชอบด้านกฎหมาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- จากเหตุความรุนแรงที่ จ.ชลบุรี ชายอายุ 29 ปี ก่อเหตุใช้มีดแทงหญิงสาวกลางร้านสะดวกซั๊ก ได้รับบาดเจ็บสาหัส จนท.ตำรวจสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคนสติไม่ดี พุดสับสน พุดคุยไม่รู้เรื่อง ด้านบิดาของผู้ก่อเหตุระบุว่า ลูกชายมีอาการป่วยทางจิต แต่ขาดการรักษาที่ต่อเนื่อง ส่วนผลการตรวจร่างกายไม่พบสารเสพติด</p> <p>- นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ถึงผู้ที่มีประวัติป่วยโรคจิตเวชกับการรับผิดชอบด้านกฎหมาย ว่า ความรุนแรงในสังคมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่กว่า 95% ไม่ได้เกิดจากผู้ป่วยจิตเวช ส่วนกลุ่มผู้ป่วยที่ก่อความรุนแรงได้เกือบทั้งหมดมาจากภาวะอาการทางจิตที่ไม่ได้รับการรักษา หรือรักษาไม่ต่อเนื่อง กรณีที่ผู้ป่วยจิตเวชกระทำความผิดทางกฎหมาย ผู้ที่ทำการรักษาจะเป็นผู้ตัดสินใจจากข้อมูลสืบสวนเรื่องราวอย่างละเอียด ซึ่งจะมี 3 รูป คือ รับผิดชอบ รับผิดชอบบางส่วน และไม่ต้องรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับแต่ละรายว่ามีความสามารถในการรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้ ตามพ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลหากพบผู้ที่มีอาการทางจิตเพื่อให้ได้รับการรักษา</p>	-
<p>ปมบัตรทองยกเลิกสัญญาเอกชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการ สปสช. เผย สปสช. ร่วมกับ กทม.เร่งจัดหา รพ.รับส่งต่อ 3-4 แห่ง เพื่อแบ่งเบา รพ. นพรัตนราชธานี หลังผู้ป่วยบัตรทองเข้ารับบริการจำนวนมาก ผู้ป่วยล้น บุคลากรภาระงานเพิ่มเกินกำลัง จากการยกเลิกสัญญา รพ.เอกชน เตรียมเปิดชื่อเร็ว ๆ นี้ พร้อมจัดหน่วยปฐมภูมิ 64 แห่งรองรับ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โศกนาฏกรรมป่าฮาลอวินอเทวอน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, soudhitalk, thaipbs, bbc, ch7, TNN)</p> <p>- เหตุการณ์ในย่านที่เยวกลางคืน อเทวอน ของกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อ 29 ต.ค. หลังคนจำนวนมากออกมาเฉลิมฉลองงานเทศกาลฮาลอวินเกิดการเบียดเสียดจนขาดอากาศหายใจ ยอดผู้เสียชีวิต 149 คน ได้รับบาดเจ็บ 76 ราย ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่น ในจำนวนนี้มีชาวต่างชาติเสียชีวิต 2 ราย และได้รับบาดเจ็บ 15 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพลง Darma Addict แชรโพสท์ เพลงห้องฉุกเฉินต้องรู้ กรณีเหตุเหยียบกันตายที่อเทวอน สาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้จากการเหยียบกันด้วยเท้า แต่คือการขาดอากาศหายใจ ทีมกู้ชีพต้องคัดแยกความเร่งด่วนของผู้ประสบภัยที่นอนเรียงรายบนถนน แบ่งเป็น แดง-เหลือง-เขียว ผู้ป่วยหมดสติ ไม่หายใจ หัวใจหยุดเต้น จัดเป็นสีแดง ต้องรีบช่วยทันทีต้องรีบปั๊มหัวใจและช่วยหายใจ (CPR) ไม่เช่นนั้นโอกาสรอดเท่ากับศูนย์ เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นมาทบทวนการเรียนปั๊มหัวใจของไทยให้จริงจังมากขึ้น</p>	-
<p>ไวรัสอีโบล่า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- นพ.เตโวโดรส อัดฮาโนม เกอเบรออีเยอซุส ผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลก เผยว่า การแพร่กระจายของไวรัสอีโบล่าออกนอกจุดศูนย์กลางของการแพร่ระบาดในภาคกลางของยูกันดาเป็นเรื่องที่น่ากังวล จำเป็นต้องอาศัยความพยายามร่วมกันในการควบคุมการแพร่ระบาด โดย 26 ต.ค. มีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว 109 ราย เสียชีวิต 30 ราย</p>	-